
 

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  คร้ังที่  ๑/๒๕๕๒ หนา ๑ 

สรุปมติที่ประชุม 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณี 

ครั้งที่  ๑/๒๕๕๒ 
วันเสารที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๕๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมศาลาชื่นอารมณ  มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสติ 

 
วาระที่  ๑ เร่ืองที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

ดร.อาชว  เตาลานนท  นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธานการประชุม กลาวเปดการประชุม  
แลวแจงใหทราบวาตามกําหนดการเดิมที่จะประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในวันที่                     
๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ น้ัน  แตเน่ืองจากมีเร่ืองเรงดวนที่ตองดําเนินการ จึงเลื่อนมาประชุม ในวันที่                
๓๑ มกราคม ๒๕๕๒ 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 

วาระที่  ๒ เร่ืองที่อธิการบดีแจงใหที่ประชุมทราบ 

๒.๑ กําหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและการฝกซอมรับพระราชทานปริญญา
บัตรของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
  ผศ.สิริชัย  ประทีปฉาย รักษาราชการแทนอธิการบดี  แจงถึงกําหนดการฝกซอม           
รับพระราชทานปริญญาบัตร ซ่ึงกําหนดไว ๓ วัน คือ วันที่ ๗-๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ และบัณฑิตจะเขา
รับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ เวลา ๑๕.๐๐ น.  ณ อาคารใหม สวนอัมพร 
จึงขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิรวมเปนเกียรติ ในปน้ีสภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติ
ใหปริญญากิตติมศักดิ์ ผูมีรายนามดังตอไปน้ี 
   พระเทพจันทมุนี  ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา 
  หมอมราชวงศถนัดศรี  สวัสดิวัตน  ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 
  นายพรชัย  จาฏพจน  ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
  ทั้ง น้ี   มหาวิทยาลัยได เตรียมการที่จะจัดงานเลี้ยงฉลองเพื่อเปนเกียรติแด             
หมอมราชวงศถนัดศรี สวัสดิวัตน  แตเน่ืองจากทานติดภารกิจ จึงตองงดการดําเนินการ 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 



 

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณี  คร้ังที่ ๑/๒๕๕๒ หนา  ๒ 

วาระที่  ๓ เร่ืองที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา 
 ๓.๑ การดําเนินการรับโอน รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม 
  ผศ.ไวกูณฑ  ทองอราม  รองอธิการบดีฝายบริหาร  นําเสนอแนวทางการดําเนินการ
เพ่ือรับโอน รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม วาจะตองเปนไปตามบันทึกขอความ ดวนที่สุด ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๑  เร่ือง แนวทางการดําเนินการรับโอน
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงมีสาระสําคัญ ตามขอ ๑  คือ 
   “การรับโอนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ใหดําเนินการรับโอนไดเฉพาะ
กรณีตําแหนงที่วางลงโดยเหตุอ่ืน (มิใชกรณีเกษียณอายุราชการ)” 
   ดังน้ัน  มหาวิทยาลัยจึงประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
ครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๕๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๒  เพ่ือนําเสนอ เร่ือง แนวทางการ
ดําเนินการรับโอนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และจัดทํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย         
ราชภัฏรําไพพรรณี เรื่อง หลักเกณฑการออกจากราชการกอนกําหนด (โครงการออกจากราชการกอน
กําหนด) โดยใชแนวทาง โครงการเกษียณอายุกอนกําหนด ของคณะกรรมการกําหนดเปาหมายและ
นโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) เพ่ือใหที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ (ก.บ.) พิจารณา ซ่ึงที่ประชุม 
ก.บ. มีมติเห็นชอบ (ราง) ประกาศดังกลาว แตใหแกไขในประเด็นตอไปน้ี 

 ผูเขารวมโครงการมีอายุตั้งแต ๕๕ ปขึ้นไป แกไขเปน ๕๘ ปข้ึนไป 
 สิทธิประโยชนเปนเงินกอน ๘ เทาของเงินเดือน แกไขเปน ๑๕ เทาของ

เงินเดือน 
 ในสวนของการบริหารจัดการ เดิมมี ๒ ขอ ใหเพิ่ม ขอ ๓ มหาวิทยาลัย                       

ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาผูเขารวมโครงการตามงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
   การนําเรื่องน้ีเขาสูวาระการประชุม เพ่ือขออนุมัติเงินที่จะใชในโครงการออกจาก
ราชการกอนกําหนด 
  มติที่ประชุม    

๑. เห็นชอบใหดําเนินโครงการออกจากราชการกอนกําหนด ไดทันที โดยไม
ตองรอการรับรองรายงานการประชุม และใหเปนโครงการเฉพาะกิจ รวมทั้งอนุมัติงบประมาณ
ในการดําเนินงานตามโครงการ 

๒. สิทธิประโยชนของผูเขารวมโครงการนี้ คือ เงินกอน ไมเกิน ๑๕ เทาของ
เงินเดือนเดือนสุดทาย 

๓. ใหมีการปรับถอยคําใน (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
เรื่อง หลักเกณฑการออกจากราชการกอนกําหนด (โครงการออกจากราชการกอนกําหนด)   
โดยใหคณะกรรมการฝายกฎหมาย หรือประธานกรรมการฝายกฎหมาย  ดําเนินการปรับแก
ถอยคําใน (ราง) ประกาศดังกลาว 

๔. ใหตรวจสอบวาโครงการออกจากราชการกอนกําหนด จะขัดแยงกับ
ระเบียบอื่นๆ หรือไม 
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๕. ใหประสานกับ คปร. เพื่อขอสงวนอัตราของขาราชการที่ลาออกจาก
ราชการกอนกําหนด เพื่อปองกันมิให คปร. ตัดอัตราเขาสวนกลาง  ทั้งน้ีควรทําเรื่องขอสงวน
อัตรากอนที่จะทําประกาศโครงการออกจากราชการกอนกําหนด 

 ๓.๒ ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และ
วิธีการสรรหาคณบดี 
 ๓.๓ ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และ
วิธีการสรรหาผูอํานวยการ หรือหัวหนาสวนราชการ หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะ  
  ผศ.สิริชัย  ประทีปฉาย รักษาราชการแทนอธิการบดี นําเสนอวา เดิมมีขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหาผูอํานวยการหรือ
หัวหนาสวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. ๒๕๔๗ ตอมา               
ผศ.ดร.วิสิฎฐ  กิจปรีชา  อธิการบดี ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการยกรางระเบียบขอบังคับตางๆ และ
สัญญาจางของมหาวิทยาลัย ซ่ึงคณะกรรมการชุดดังกลาวไดยกรางขอบังคับวาดวยคุณสมบัติ 
หลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณบดี และขอบังคับวาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหา
ผูอํานวยการหรือหัวหนาสวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ขึ้นมา
ใหม และจะทําการประชาพิจารณในวันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ 
  มติที่ประชุม 

๑. ถอนวาระ ๓.๒ ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย คุณสมบัติ 
หลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณบดี และวาระ ๓.๓ ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วา
ดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการสรรหาผูอํานวยการ หรือหัวหนาสวนราชการ หรือ
หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 

๒. เปลี่ยนวาระที่ ๓.๒  เปนการพิจารณาวิธีการสรรหาคณบดี ผูอํานวยการ
หรือหัวหนาสวนราชการ หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 

๓. เห็นชอบใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําประชาพิจารณรับฟงความ
คิดเห็นเก่ียวกับวิธีการสรรหาคณบดีและผูอํานวยการหรือหัวหนาสวนราชการ หรือหนวยงานที่
เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ซึ่งประกอบดวย นายศรัณย  ภัทรพงศ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ผศ.สิริชัย  ประทีปฉาย รักษาราชการแทนอธิการบดี และกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ผูแทนคณาจารยจํานวน ๔ คน  

๔. เห็นชอบใหดําเนินการจัดทําประชาพิจารณเพื่อรับฟงความคิดเห็นฯ ใน
วันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ ตามกําหนดการเดิม และประเด็นที่จะทําประชาพิจารณ คือ ความ
คิดเห็นเก่ียวกับการสรรหาคณบดี/ผูอํานวยการ  โดยใชรูปแบบเดียวกับการสรรหาอธิการบดี 

๕. หลังจากการจัดทําประชาพิจารณแลว เห็นชอบใหดําเนินการตามขั้นตอน
ตอไปน้ี 



 

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณี  คร้ังที่ ๑/๒๕๕๒ หนา  ๔ 

๕.๑  แตงตั้งคณะกรรมการยกรางขอบังคับ 
๕.๒  นํารางขอบังคับเขาสูที่ประชุมคณะกรรมการฝายกฎหมายเพื่อพิจารณา 
๕.๓  นํารางขอบังคับเขาสูที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการสภามหาวิทยาลยั 
๕.๔  นํารางขอบังคับเขาสูที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
๕.๕  สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ 

  ๖ .   เ ห็นชอบใหการนําเสนอกฎ  ระเบียบ  ประกาศ  และขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยที่จะนําเขาสูการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย จะตอง
ดําเนินตามขั้นตอนดังตอไปน้ี 
   ๖.๑  หนวยงานเจาของเร่ืองยกรางกฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ 
   ๖.๒  นํารางเขาสูการพจิารณาของอธิการบดี/คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยั 
   ๖.๓  นํารางเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการฝายกฎหมายของมหาวิทยาลัย 
   ๖.๔  นํารางเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการอํานวยการสภามหาวิทยาลัย 
   ๖.๕  นํารางเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 ๓.๔ การขออนุมัติใหปริญญา ประกาศนียบัตร และอนุปริญญา 
 ผศ.สิริชัย  ประทีปฉาย ประธานสภาวิชาการ นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับการที่ตองขอ
อนุมัติใหปริญญาตรี แกนักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร จํานวน ๓ คน นอกเหนือจากที่อนุมัติไปแลว             
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ซ่ึงเนื่องมาจากผูสอนสงผลการเรียนชา และไดดําเนินการทําบันทึกวากลาวตักเตือน
ผูสอนแลว 
  มติที่ประชุม   ที่ประชุมอนุมัติใหปริญญาตรีแกนักศึกษาจํานวน ๓ คน ตาม
รายชื่อที่นําเสนอ 

วาระที่  ๔ เร่ืองที่อ่ืนๆ  
 ๔.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
   รศ.ดร.พิชนี  โพธารามิก  ประธานคณะกรรมการอํานวยการสภามหาวิทยาลัย แจงให
ที่ประชุมทราบถึงกําหนดการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เดือนมกราคม-ธันวาคม ๒๕๕๒ 
ซ่ึงในเดือนธันวาคม จะมีการประชุม ๒ ครั้ง คือ วันที่ ๔ ธันวาคม และวันที่ ๑๘ ธันวาคม เน่ืองจาก              
ในระหวางวันที่ ๑๘-๒๐ ธันวาคม ของทุกป จะมีการจัดงานวันสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณ ี                    
จึงจัดการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ดวย  เพ่ือใหคณะกรรมการ                
สภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ ไดเขารวมกิจกรรมของงาน และขอความรวมมือจากคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกันทุกครั้ง เพราะจะมีผลถึงการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของ ก.พ.ร. ในประเด็นการใหความสําคัญกับการประชุมสภามหาวิทยาลัยอยางสม่ําเสมอ 
  มติที่ประชุม   เห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๒ 



 

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  คร้ังที่  ๑/๒๕๕๒ หนา ๕ 

 ๔.๒   การจัดการศึกษานอกที่ตั้ง (โรงเรียนเทคโนโลยี IRPC) 
  ผศ.อํานวย  บุญศรี  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนคณาจารย  นําเสนอปญหา  
การจัดการศึกษานอกที่ตั้งที่โรงเรียนเทคโนโลยี IRPC ซ่ึงผูสอนและนักศึกษาไมไดรับความสะดวก 
มหาวิทยาลัยควรเรงดําเนินการหาสถานที่ใหมเพ่ือจัดการศึกษา 
  มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

———————————————— 


